

สรุปการประชุมข้อหารือราชการของ สนผ.สป. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องทำงาน ผอ.สนผ.สป. (เดิม)

ประเด็น	สาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● นายชานน วาสิกศิริ ผอ.สนผ. สป. แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ <p>๑. อัปเดตข้อมูลโครงการตลาดประชารัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การแต่งตั้งและอบรมผู้บริหารตลาดประชารัฐ (CMO) ซึ่งปัจจุบันมีจังหวัดที่ดำเนินการแต่งตั้ง CMO แล้ว จำนวน ๖๒ จังหวัด ● การจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนจำนวน ๑๒๐,๗๑๖ คน ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการลงทะเบียนแล้ว จำนวน ๔,๙๘๒ ราย <p>๒. โครงการไทยนิยม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด/กทม./อำเภอ/เขต ถ่ายทอดแนวทางและชุดความรู้ให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล/ชุมชน และทีมใน กทม. ทั้งหมด ๗,๖๖๓ ทีม ● การลงพื้นที่ทีมไทยนิยมจำนวน ๔ ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีการดำเนินการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ครั้งที่ ๑ ลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน ค้นหาความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๒ การสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ครั้งที่ ๓ ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา สร้างการรับรู้รับความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการพัฒนา “วิถีไทย วิถีพอเพียง” ครั้งที่ ๔ ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา สร้างการรับรู้รับความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการพัฒนารู้อาหารเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งการลงพื้นที่ทั้ง ๔ ครั้งจะนำไปสู่การดำเนินงานโดยใช้กลไกในพื้นที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง ● ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล จำนวน ๗ - ๑๒ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่/หน่วยงานความมั่นคง/ปราชญ์ชาวบ้าน/จิตอาสา โดยทำหน้าที่ขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนภายในรอบ ๑๐ เรื่อง และมีทีมขับเคลื่อนของส่วนราชการ หน่วยงานขับเคลื่อนไปด้วยกัน ได้แก่ ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.) / ชุดปฏิบัติการประจำตำบล/ชุดปฏิบัติการของเกษตร/ครู กศน.วิทยากรแกนนำโครงการเน็ตประชารัฐ/หน่วยงานตาม Function/คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความโปร่งใส+ทีมวิทยากร กอ.รมน. ● หลักในการทำงานของทีมขับเคลื่อนฯ คือ ๑) ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลเป็นแกนนำในการจัดเวทีสอบถามชีวิตความเป็นอยู่/การประกอบอาชีพ/สร้างการรับรู้ ปรับความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ ๒) ทีมหน่วยงานตามภารกิจ Function นำปัญหาและความต้องการของประชาชนไปแก้ไขปัญหารายบุคคลและชุมชน ● งบประมาณในการดำเนินงานของวิทยากรในพื้นที่ ๓๐๐/คน/ครั้ง ในการลงพื้นที่ ● งบประมาณในการดำเนินงานในจังหวัดให้ใช้งบเร่งด่วนของจังหวัด โดยการใช้จ่ายงบประมาณให้อยู่ในดุลยพินิจของจังหวัด และให้ประหยัดโดยเน้นการดำเนินงานในพื้นที่ 	<p>ทุกคน รับทราบ</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</p>	<p>❖ นายคณิต คงช่วย ผอ.กมณ. แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ มท. ทั้งหมด ๔ เรื่อง คือ</p> <p>๑) ความคืบหน้าของการแก้ปัญหาทุรกันดารพื้นที่คลองลาดพร้าว โดยมี กทม., พม., มท. และ คสช. ร่วมดำเนินการ ซึ่งสถาบันพัฒนาชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายงานว่า มีบ้านเรือนรุกล้ำคลองลาดพร้าวเชื่อมต่อบางซื่อ ๗,๐๐๐ กว่าครัวเรือนเห็นด้วยกับโครงการพร้อมย้ายบ้านเรือน ๕,๔๒๒ ครัว และอีก ๑๖๔๗ ครัวเรือน ที่ยังไม่คิดย้ายออกไป และ กทม. กำหนดที่จะวางเสาก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ๖๐,๐๐๐ เสาในปี ๒๕๖๐ โดยปัจจุบันปักได้เพียง ๒๐,๐๐๐ เสา ทั้งนี้ กทม. กรมประชาสัมพันธ์ คสช. พร้อมด้วยทุกกระทรวง ทบวง กรม ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒) ความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีแผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม เชื่อมโยงทุกเส้นทางให้สามารถสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัยได้ โดยได้มีแนวทางในการปรับปรุงในรูปแบบให้คงความเป็นวัฒนธรรมไทยไว้ ซึ่งทาง มท. ได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และรอการดำเนินตอบกลับเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ในส่วนของปัญหาการดำเนินงาน คือ มีหน่วยงานที่ยังไม่ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ คณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ กรมเจ้าท่า และกรมศิลปากร ทั้งนี้มอบหมายให้ กทม. ให้ดำเนินการและวางแนวทางเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบที่จะต้องย้ายที่อยู่อาศัย และให้ช่วยจัดการดูแลเบื้องต้น</p> <p>๓) ความคืบหน้าการรื้อถอนบ้านพักอาศัยในเขตป้อมมหากาฬ ซึ่งปัจจุบันเหลือ ๑๖ หลังที่ยังไม่ได้มีการรื้อถอน ในขั้นตอนต่อไปจะมีการรื้อถอนเพิ่มอีกประมาณ ๖ หลัง และจะคงเหลือประมาณ ๙ หลัง ที่จะต้องดำเนินการในลำดับต่อไป</p> <p>๔) ความคืบหน้าการแก้ปัญหาการค้ำมนุษย์ โดยได้มีการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศในการระบุสัญชาติ เก็บข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งระบบดังกล่าวสามารถแสดงตัวตนจากระบบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ได้สั่งการเพิ่มเติมให้กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้ได้โดยเร็ว เพื่อควบคุมปัญหาเรื่องจำนวนแรงงานต่างด้าว (ที่ประชุมได้ถอนเรื่องนี้ออกจากวาระการประชุม)</p> <p>❖ นางสาวนภัสวรรณ ภูเจริญ นวค.ชพ.กพพ. แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง โครงการอุ่นไอรัก คลายความหนาว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ซึ่งในส่วนของ สป.มท. โดย กพพ.สนผ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ห้อง war room อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ในห้วงการจัดงานจนถึงห้วงรื้อถอน ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันกลุ่มงานละ ๑ วัน จนเสร็จสิ้นการจัดงาน</p> <p>๒) ภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน มีดังนี้</p> <p>๒.๑) รับลงทะเบียนจิตอาสาประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มเวลาปฏิบัติงาน ๑ ชั่วโมง</p> <p>๒.๒) ตรวจสอบจำนวนข้าวกล่องที่จะต้องรับในแต่ละช่วงเวลาของวัน โดยรับข้าวกล่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนำมาแจกเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่มาปฏิบัติงาน (ข้าราชการจาก ยผ., ปค., ปภ., สป. (สนผ.,ตท. และ สน.) ตลอดจนจิตอาสาประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยช่างภาพ</p>	<p>กมณ.สนผ.</p> <p>กพพ.สนผ.</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒.๓) สังเกตการณ์เกี่ยวกับการทำงานในพื้นที่ของจิตอาสา และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน ส่งให้ กปพ.สนผ.</p> <p>๒.๔) กปพ.สนผ. ได้จัดรถรับส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงาน โดยให้ประสานมาที่ กปพ.สนผ. ก่อนการเดินทางไปปฏิบัติงานล่วงหน้า ๑ วัน</p>	
๓. ข้อเสนอ	<p>❖ ผอ.สนผ. มอบหมายงานให้กลุ่มงานในสังกัด สนผ.สป. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ขอให้ ผอ.ทุกกลุ่มงานกำกับข้าราชการในสังกัดที่ปฏิบัติงาน ณ ห้อง war room อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ให้อยู่ปฏิบัติงานจนครบกำหนดเวลา</p> <p>๒) กอก.สนผ. ดำเนินการจัดประชุมเรื่องตัวชี้วัดต่างๆ ของ สนผ.สป. และกรอบระยะเวลาในการรายงานผลตัวชี้วัดในภาพรวมของ สนผ.สป.</p>	